

สรุปข่าวประจำวันวันที่ 31 ตุลาคม – 6 พฤศจิกายน 2561

### ผลผลิตข้าวนาปีลดลง 8% “หอมมะลิ” พุง 14,000 บาท

ผู้สื่อข่าว ประชาชาติธุรกิจรายงานว่า เมื่อวันที่ 25-27 ตุลาคม 2561 ทาง ร.ต.ท.เจริญ เหล่าธรรมทัศน์ นายกสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย นำคณะลงพื้นที่สำรวจแหล่งผลิตข้าวหอมมะลิปี 2561/2562 ใน 20 จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พบว่าพื้นที่เพาะปลูกข้าวในปีการผลิต 2561/62 มีประมาณ 37.4 ล้านไร่

ลดลง 2.21% จากปีการผลิต 2560/2561 นอกจากนี้ ในพื้นที่แต่ละพื้นที่ยังได้รับความเสียหายจากภัยแล้ง โรค และแมลง เป็นต้น รวมประมาณ 1,938,798 ไร่ หรือคิดเป็น 25.07% เทียบปีการผลิต 2560/61 ที่มีพื้นที่ที่ได้รับความเสียหาย 2,587,505 ไร่ ทำให้คาดว่าปริมาณผลผลิตที่ได้รับ 12,392,541 ตัน ลดลง 8.00% จากปีการผลิต 2560/61 ปริมาณ 13,470,676 ตัน โดยจะเป็นผลผลิตข้าวเจ้า 7,277,953 ตัน ลดลงจากปีก่อนที่ได้ 8,410,906 ตัน ส่วนข้าวเหนียวผลิตได้ 4,313,999 ตัน จากปีก่อนที่ผลิตได้ 5,059,770 ตัน

“จากตัวเลขพบว่า ปริมาณผลผลิตข้าวจะลดลงจากปีก่อน แต่อาจต้องรอผลผลิตที่แท้จริงที่กำลังเกี่ยวย่อยออกสู่ตลาดพร้อมกันในเดือนพฤศจิกายนนี้ ผู้ส่งออกแนะนำให้เกษตรกรเข้าร่วมโครงการชะลอขายนำข้าวขึ้นยุ้งฉาง เมื่อเวลาที่เหมาะสมก็ค่อยนำข้าวออกมาขาย เพื่อป้องกันขายข้าวไม่ได้ราคา ซึ่งขณะนี้ข้าวหอมมะลียู้งที่ 13,000-14,000 บาทต่อตัน”

ด้านตลาดส่งออกข้าวในช่วง 9 เดือนแรก (มกราคม-กันยายน) 2562 ได้ 8.12 ล้านตัน ลดลง 1.8% และในส่วนการส่งออกข้าวหอมมะลิทำได้ 896,168 ล้านตัน ลดลงไป 25.1% โดยตลาดข้าวหอมมะลิที่สำคัญของโลกต่างนำเข้าลดลงทั้งหมด เช่น สหรัฐ ฮองกง แคนาดา สิงคโปร์ ดังนั้นไทยต้องปรับมาปลูกข้าวขาวพื้นนุ่มเพื่อไปแข่งขันแทน ร.ต.ท.เจริญกล่าวว่า สมาคมฯทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับเกษตรกรใน 3 จังหวัด ได้แก่ สุพรรณบุรี พิษณุโลก และพิจิตร ส่งเสริมให้เพาะปลูกข้าวพื้นนุ่ม สายพันธุ์ กข 21 กข 67 และพิษณุโลก 80 ซึ่งเป็นพันธุ์ข้าวดั้งเดิมของไทยอยู่แล้ว โดยสมาคมจะเพิ่มเงินรับซื้อข้าวดังกล่าวให้เกษตรกรตันละ 500 บาท จากราคาตลาด

“ขณะนี้ผู้บริโภคมีพฤติกรรมเปลี่ยนไปชอบข้าวขาวพื้นนุ่มมากขึ้น โดยเฉพาะตลาดจีน ทำให้สัดส่วนการส่งออกข้าวหอมมะลิของไทยไปจีนลดลง โดยเสียไปให้กับข้าวขาวเวียดนามที่เดิมส่งออกไม่กี่แสนตัน ปัจจุบันส่งออกได้เพิ่มขึ้น 2 ล้านตัน หากไม่ทำอะไรอาจจะเสียตลาดนี้ไปได้ การปลูกข้าวชนิดนี้เพื่อไปส่งออกจะได้ราคาสูงกว่าข้าวขาวทั่วไปตันละ 20-30 เหรียญสหรัฐ”

เบื้องต้นมีเกษตรกรสนใจเข้าร่วม 10,000 ไร่ คาดว่าจะได้ผลผลิตล็อตแรก 3,000 ตันข้าวเปลือก ในช่วงต้นปี 2562 ซึ่งทางผู้ส่งออกจะนำข้าวดังกล่าวไปทดลองตลาด โดยเฉพาะตลาดจีน สิงคโปร์ และฮ่องกง

หลังจากสร้างการรับรู้ให้กับตลาดแล้วจะมาวางแผนขยายการเพาะปลูกต่อไป โดยสมาคมมีแผนจะส่งเสริมการปลูกข้าวพันธุ์พื้นนุ่มสายพันธุ์ใหม่ 2 พันธุ์ คือ กข 77 และ กข 79 ที่อยู่ระหว่างการรับรองจากหน่วยงานที่รับผิดชอบ

ที่มา ประชาชาติธุรกิจออนไลน์

## บิกตูพอใจราคาข้าวแนวโน้มสูงขึ้น

นายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง ปฏิบัติหน้าที่โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี แสดงความห่วงใยพี่น้องชาวนาที่ต้องเก็บเกี่ยวผลผลิตข้าวในช่วงนี้ โดยได้รับรายงานจากกระทรวงพาณิชย์ว่า ระหว่างเดือน พ.ย.-ธ.ค.นี้ จะช่วยจัดหารถเกี่ยวข้าวในราคาที่เหมาะสมให้เพียงพอ เพื่อให้ชาวนาเก็บเกี่ยวข้าวได้ทัน ผลผลิตมีคุณภาพดี และขายได้ในราคาสูง

"นายกฯ พอใจสถานการณ์ราคาข้าวที่มีแนวโน้มสูงกว่าปีที่ผ่านมา เช่น ข้าวเปลือกหอมมะลิมีราคา 16,000 - 17,000 บาทต่อตัน บางพื้นที่ขึ้นไปถึง 18,000 บาท สูงเป็นประวัติการณ์ เช่นเดียวกับข้าวเปลือกเจ้าทั้งสดและแห้งที่มีราคาสูง" นายพุทธิพงษ์ระบุ

โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า นอกจากการจัดหารถเกี่ยวข้าวให้เพียงพอแล้ว จะอนุญาตให้ผู้ประกอบการรถเกี่ยวข้าวขนย้ายรถเกี่ยวขนาดข้าว และเก็บค่าธรรมเนียมนอกสถานที่ในอัตราต่ำสุดด้วย พร้อมกันนี้ นายกรัฐมนตรีได้กำชับให้ทุกหน่วยงานไปสร้างความรู้ความเข้าใจแก่เกษตรกรถึงการเพาะปลูกอย่างยั่งยืน เพื่อให้มีรายได้ตลอดทั้งปี

ที่มา โพสต์ทูเดย์

## ค้าภายในเผยข้าวหอมมะลิเกรดเอราคา 18,000 บาทต่อตัน สูงเป็นประวัติการณ์ แนะนำชาวนาทயอยขายเพื่อไม่ให้กดราคาข้าว

นายวิชัย โภชนกิจ อธิบดีกรมการค้าภายใน เปิดเผยภายหลังการประชุมถึง “แนวทางการช่วยเหลือผู้ประกอบการรถเกี่ยวข้าวเพื่อยกระดับราคาข้าวให้แก่เกษตรกร” ว่าจากประมาณการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องคาดว่าผลผลิตข้าวนาปี 2561/62 ประมาณ 25 ล้านตันข้าวเปลือก โดยแบ่งเป็นข้าวขาวและข้าวทั่วไปประมาณ 18 ล้านตันข้าวเปลือก ส่วนข้าวหอมมะลียูอยู่ที่ 7 ล้านตันข้าวเปลือก ปัจจุบันผลผลิตข้าวเริ่มทยอยออกมาอย่างต่อเนื่อง แต่แนะนำให้ชาวนาทยอยขายเพื่อไม่ให้กดราคาข้าวลง โดยรัฐบาลมีมาตรการชะลอขนย้ายข้าวขึ้นยุ้งฉาง เพื่อช่วยเหลือเกษตรกร

แต่สำหรับช่วงเดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม 2561 เป็นช่วงที่ข้าวหอมมะลียูออกมาที่มากที่สุด โดยเฉพาะภาคอีสานประมาณ 5 ล้านตันข้าวเปลือก แต่ยอมรับว่าผลผลิตปีนี้น้อย เนื่องจากหลายพื้นที่ลดพื้นที่เพาะปลูกลง เพราะปัญหาน้ำไม่มี ผลผลิตต่อไร่ก็ลดลงจาก 800-900 กิโลกรัมต่อไร่ มาอยู่ที่ 400-500 กิโลกรัมต่อไร่ ดังนั้น ราคาข้าวขณะนี้จึงเป็นปีทองของชาวนา โดยข้าวหอมมะลิเกรดเออยู่ที่ 16,000-18,000 บาทต่อตัน ซึ่งสูงเป็นประวัติการณ์

ดังนั้น ช่วงนี้เป็นช่วงที่ข้าวออกมามาก ความต้องการรถเกี่ยวข้าวจึงมีความต้องการเพิ่มขึ้น ปัจจุบันรถเกี่ยวของทั้งประเทศมีปริมาณ 30,000 คัน ประมาณ 15,000 คัน จะอยู่ในพื้นที่ภาคอีสาน เชื่อว่าปริมาณรถมีเพียงพอ ต่อความต้องการและเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับเกษตรกรช่วงเกี่ยวข้าว กรมการค้าภายในจึงร่วมหารือกับชมรมรถเกี่ยวขนาดข้าวไทย สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กรมอนามัย ในการแก้ไขปัญหา โดยเฉพาะค่าบริการ บางพื้นที่รถเกี่ยว รถนวดข้าวไม่เพียงพอ ทำให้เกษตรกรเกี่ยวของไม่ทันบ้าง จะทำอย่างไร

เบื้องต้นที่ประชุมเห็นร่วมที่จะช่วยโดยการลดค่าบริการจากเดิม 700 บาทต่อไร่ ลงมาอยู่ที่ 400-500 บาทต่อไร่ ซึ่งก็จะเป็นการช่วยลดค่าใช้จ่ายให้กับชาวนา สำนักงานตำรวจแห่งชาติก็จะอำนวยความสะดวกในการอนุญาตให้ผู้ประกอบการรถเกี่ยวบรรทุกขนย้ายรถเกี่ยวขนาดข้าว ปีการผลิต 2561/62 เป็นการชั่วคราวตั้งแต่เดือนตุลาคม

2561 ถึงเดือนกุมภาพันธ์ 2562 โดยผ่อนผันให้รถเกี่ยวข้าววิ่งบนถนนทางหลวงได้ ซึ่งจากเดิมห้าม เนื่องจากรถเกี่ยวข้าวมีขนาดและความกว้างเกินกฎหมายกำหนด แต่จะผ่อนผันให้ในช่วงดังกล่าว และจะไม่มีค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมในการนำรถมาวิ่งบนถนน

พร้อมกันนี้ก็จะประสานไปทางกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น พิจารณายกเว้นหรือเรียกเก็บค่าธรรมเนียมผู้ประกอบการรถเกี่ยวข้าวนอกสถานที่ในอัตราต่ำสุดด้วย นอกจากนี้ ยังจะหารือกับกระทรวงสาธารณสุข ช่วยลดค่าธรรมเนียม หรือยกเว้นเรียกเก็บ กรณีที่รถเกี่ยวข้าวเป็นเครื่องจักรที่ก่อให้เกิดมลภาวะลง เพื่อเป็นการลดภาระให้กับชาวนา เนื่องจากภาระดังกล่าวนี้ถูกผลักไปอยู่ที่ชาวนา ซึ่งปัญหาดังกล่าวก็จะเสนอไปยังกระทรวงมหาดไทย และกระทรวงสาธารณสุขในการพิจารณาช่วยเหลือต่อไป

สำหรับกรณีกระแสข่าวที่พบว่ามีการพบว่ามีการนำข้าวขาวจากปทุม และสุพรรณบุรี ปนกับข้าวหอมมะลิ และนำไปขายที่ภาคอีสาน นายวิชัยกล่าวว่า กรมฯไม่ได้นิ่งนอนใจได้ประสานไปทางพาณิชย์จังหวัด ผู้ว่าราชการแต่ละจังหวัด ติดตามและตรวจสอบเรื่องนี้อย่างใกล้ชิด แต่ปัจจุบันยังไม่พบว่ามีปลอมปนจริง แต่เพื่อป้องกันปัญหาได้กำชับเจ้าหน้าที่ หากพบเห็นให้ตรวจสอบหากพบว่ากระทำผิดให้ดำเนินการทางกฎหมายทันที ซึ่งมีโทษทางอาญา เรื่องของฉ้อโกง และปลอมปนสินค้า ซึ่งมีโทษทั้งจำและปรับ แต่อย่างไรก็ดี เชื่อว่าโรงสีมีความชำนาญในเรื่องของการดูข้าวอยู่แล้ว จึงมองว่าโรงสีสามารถแยกชนิดข้าวได้

สำหรับข้าวหอมมะลิ ปัจจุบันพบว่าในหลายพื้นที่โดยเฉพาะในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง เช่น ร้อยเอ็ด นครราชสีมา ศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์ ขอนแก่น ชัยภูมิ ซึ่งเป็นแหล่งเพาะปลูกข้าวหอมมะลิเกิดภัยแล้ง ส่งผลให้ในบางพื้นที่ผลผลิตข้าวเปลือกคาดการณ์ว่าจะเสียหายมากกว่า 20% โดยราคาข้าว ความชื้น 15% ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 ข้าวเจ้า 5% ปรับตัวสูงขึ้นจาก 7,300-7,800 บาท/ตัน มาอยู่ที่ 7,500-7,900 บาท/ตัน ซึ่งคาดการณ์ว่าราคาจะไม่ปรับลดลงไปกว่านี้แล้ว ในส่วนข้าวหอมมะลิ ราคาปรับตัวสูงขึ้นจาก 11,550-14,550 บาท/ตัน มาอยู่ที่ 14,450-17,500 บาท/ตัน (เกี่ยวสด 13,500-14,200) และจะยังคงปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่องจากปัญหาภัยแล้งในแหล่งเพาะปลูกสำคัญ

สำหรับสถานการณ์คำสั่งซื้อขณะนี้ มีมาอย่างต่อเนื่องจากต่างประเทศ อาทิ จีน อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ ญี่ปุ่น และประเทศในแถบแอฟริกา โดยในปี 2561 คาดการณ์ว่าประเทศไทยจะสามารถส่งออกข้าวได้ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ที่ปริมาณ 11 ล้านตันอย่างแน่นอน

ที่มา ประชาชาติธุรกิจออนไลน์

## ผวาเงินทุบตลาดข้าวนี้! เเทสดีอกเก่าขายแอฟริกา

ระหว่างวันที่ 25-27 ต.ค. ที่ผ่านมา สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทยภายใต้การนำของ นายเจริญ เหล่าธรรมทัศน์ นายกสมาคม ได้นำคณะเดินทางไปสำรวจเพื่อประเมินผลผลิตและติดตามสถานการณ์ข้าวนาปี ปีการผลิต 2561/2562 ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (อีสาน) โอกาสนี้ฐานเศรษฐกิจ ได้เดินทางร่วมด้วย และได้มีโอกาสซักถามگرد้านส่งออกในแต่ละตลาด เพื่อประเมินสถานการณ์และแนวโน้มปี 2562

นายเจริญ กล่าวว่า ในการสำรวจครั้งนี้ยังได้ร่วมประชุมกับประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ เกษตรจังหวัด และพาณิชย์จังหวัด 14 จังหวัดภาคอีสาน ซึ่งจะได้นำข้อมูลไปประมวล เบื้องต้น คาดการณ์ผลผลิตข้าวในภาคอีสานปีนี้จะใกล้เคียงกับปีที่แล้ว แต่ผลผลิตปีนี้ออกมาช้ากว่าปกติ จึงทำให้สถานการณ์ราคาข้าวเปลือกสูงสุดเป็นประวัติการณ์ โดยเวลานี้ข้าวเปลือกหอมมะลิเกี่ยวสดความชื้น 25% ขายได้ราคาที่ 1.35 หมื่นบาทต่อตัน ความชื้น

15% อยู่ที่ตันละ 1.6-1.7 หมื่นบาทต่อตัน ราคาแบบนี้ชาวนาน่าจะพอใจ และเชื่อว่าข้าวหอมมะลิปีนี้จะมียอดส่งออกมากขึ้นจากความแล้ง

แต่ที่เป็นห่วง คือ หากราคาข้าวสูงเกินไปจะเสียตลาดบางส่วนให้กับคู่แข่ง ดังนั้น สิ่งที่รัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรจะไปส่งเสริมให้ชาวนามีผลผลิตต่อไร่เพิ่ม เพราะปัจจุบันผลผลิตต่อไร่ข้าวแห้งเฉลี่ยที่ 330 กิโลกรัม (กก.) ถือว่าต่ำมาก ควรจะเพิ่มผลผลิตต่อไร่ให้ได้มากกว่า 400 กก. ขึ้นไป จะทำให้ความเป็นอยู่ของชาวนาดีขึ้น

นายวัลลภ มานะธัญญา ประธาน บริษัท บางชื้อโรงสีไฟเจียเม้ง จำกัด ผู้ผลิต และจัดจำหน่ายข้าวหอมมะลิทั้งในและต่างประเทศ “ตราหงษ์ทอง” กล่าวว่า ราคาข้าวหอมมะลิ กข15 ปีนี้ ปรับตัวสูงขึ้น เพราะผลผลิตมีน้อย พื้นที่บางส่วนก็มีปัญหาน้ำท่วม บางพื้นที่ก็ประสบภัยแล้ง ทำให้ราคาปรับตัวสูงขึ้น ถือเป็นปีทองของชาวนาไทย โดยเฉพาะในพื้นที่ที่บริษัทดูแลชาวนาในโครงการประชารัฐ จะปรับเพิ่มให้ชาวนาตันละ 500 บาท จากสถานการณ์ดังกล่าวนี้ทำให้ผู้ส่งออกบางรายขาดทุนจากราคาข้าวที่จะต้องรับซื้อตามคำสั่งซื้อที่มีอยู่ในมือ

นายวิชัย ศรีประเสริฐ นายกิตติมศักดิ์ สมาคมส่งออกข้าวไทย กล่าวถึงสถานการณ์ข้าวซึ่งมีตลาดใหญ่ที่แอฟริกา อาจต้องเผชิญการแข่งขันที่รุนแรงจากข้าวของจีน โดยหากมองย้อนกลับไปประมาณปี 2551 สต็อกข้าวจีนอยู่ที่ 40 ล้านตัน ปีนี้มีอยู่ 100 ล้านตัน มีส่วนต่างมากถึง 60 ล้านตัน ซึ่งจีนนำข้าวเก่ามาขายในแอฟริกา เพราะตลาดข้าวเก่าไทยหมดแล้ว เป็นสิ่งที่น่ากังวลในอนาคต ปัจจุบัน เพียงแค่ข้าวส่วนเกินมาขาย ทำให้ตลาดข้าวหนึ่งของไทยยอดขายหายไป 10%

*“ข้าวหนึ่งที่จีนผลิต ได้นำข้าวเปลือกค้างหลายปีมาผลิต ทำให้มีต้นทุนถูกกว่าไทย ดังนั้น หากประเทศจีนกลายเป็นประเทศส่งออกจะกลายเป็นแบบอินเดีย เพราะยักษ์ใหญ่ของโลกทำอะไรก็จะสะเทือนไปทั่วโลก เริ่มเป็นห่วง เพราะราคาข้าวหนึ่งจีนขายเอฟโอบีอยู่ที่ 330 ดอลลาร์สหรัฐฯต่อตัน ของไทยอยู่ที่ 390 ดอลลาร์สหรัฐฯต่อตัน ถูกกว่ากันถึง 60 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต้องจับตามองทั้งปีนี้และปีหน้า”*

สอดคล้องกับ นายวันนวัติ กิติเรียงลาภ รองประธาน บริษัท พงษ์ลาภ จำกัด ที่กล่าวว่า สต็อกข้าวเก่าของจีนที่มีจำนวนมาก การเก็บไว้สูงมากขนาดนี้ ไม่รู้อนาคตเลยว่าจะทำอะไร ขณะที่ ในช่วง 2-3 ปีนี้ ก็มีการทยอยขายออกมาเรื่อย ๆ เหมือนเป็นระเบิดเวลา สวนทางกับข้าวในสต็อกรัฐบาลไทยที่หมดไปแล้ว ที่ผ่านมาช่วง 4 ปีหลัง ส่วนใหญ่บริษัทจะประมูลซื้อข้าวเก่าส่งให้กับลูกค้า แต่จากนี้ไปจะไม่มีแล้ว จะทำอย่างไร เนื่องจากผู้บริโภคมองหาข้าวเก่า

ขณะที่ นายกิจจา เวศย์ไกรศรี ผู้จัดการ บริษัท สยามเฟิสต์ไรซ์ จำกัด มองต่างมุมว่า การส่งออกข้าวของจีนมีการกำหนดโควตา แล้วข้าวที่เก็บอยู่ในสต็อกโกดังส่วนใหญ่อยู่ในรูปของข้าวสาร มองว่า การเก็บข้าวไว้มากเพื่อความมั่นคงไว้เลี้ยงประชากรในประเทศ เป็นธรรมดาที่จีนจะซื้อข้าวใหม่เก็บและส่งออกข้าวเก่า เพื่อหมุนเวียนข้าวในสต็อก ดังนั้น โอกาสของข้าวไทยยังมีมากในจีน เพราะผู้บริโภคจีนมีความเชื่อมั่นคุณภาพ

นายเรจชัย หงส์จรัสศิลป์ ที่ปรึกษาคณะกรรมการ สมาคมส่งออกข้าวไทย กล่าวว่า ตลาดสหรัฐอเมริกา ยังโตต่อเนื่อง กลุ่มเป้าหมายหลัก คือ ชาวเอเชีย หรือ ผู้ที่มีเชื้อสายเอเชีย เช่น ผู้มีเชื้อสายจีน ไทย เวียดนาม อินเดีย และปากีสถาน ที่นิยมบริโภคข้าวเป็นอาหารหลัก โดยจะนิยมบริโภคข้าวหอมมะลิและข้าวบาสมาดิ เป็นหลัก

ส่วนนายโชคชัย เศรษฐวิวัฒน์ กรรมการบริหาร บริษัท ไทยฟ้า (2511) จำกัด กล่าวถึงตลาดข้าวขาวในเอเชียยังโตต่อเนื่อง โดยเฉพาะประเทศฟิลิปปินส์ ปีหน้ามีออร์เดอร์มาแล้วจะนำเข้า 1 ล้านตัน เนื่องจากประเทศประสบภัยพิบัติทางธรรมชาติ จึงทำให้การส่งออกของไทยเพิ่มขึ้นถึง 210% (9 เดือนแรกของปี 2561 มียอดส่งออก



7.74 แสตัน ขณะที่ ปีที่แล้วทั้งปีแค่ 2.9 แสตัน เช่นเดียวกับประเทศอินโดนีเซีย ปีหน้าจะมีการเลือกตั้ง นโยบายรัฐบาลต้องการทำให้ราคาข้าวในประเทศอ่อนตัวลง โดยการส่งออกข้าวไปอินโดนีเซียโตกว่า 832% (9 เดือนแรกของปี ส่งออก 7.55 แสตัน ขณะที่ ปีที่แล้วทั้งปี 1.28 แสตัน) และปีนี้ปีหน้าคาคายังขยายตัวต่อเนื่อง

นายสุชาติ คโณภาสวรกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท ข้าวธัญญมิตร จำกัด กล่าวถึงสถานการณ์ราคาข้าวที่มีการปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องช่วงนี้ จะมีผลทำให้ขายได้น้อยกว่าคู่แข่ง เพราะเป็นธรรมดาที่ผู้ซื้อจะไปเลือกซื้อในราคาที่ต่ำกว่า จึงทำให้ตลาดฮ่องกงมียอดขายไปกว่า 30% เช่นเดียวกับญี่ปุ่น ที่มียอดขายหายไปกว่า 14.4% และในช่วง 1-2 ปีที่ผ่านมา ตลาดข้าวหอมมะลิยังถูกทดแทนตลาดโดยข้าวขาวพื้นนุ่ม ซึ่งมีราคาถูกกว่าค่อนข้างมาก สิ่งต่าง ๆ เหล่านี้ เป็นแนวโน้มสถานการณ์ครึ่งปีหลังและแนวโน้มปีหน้าที่ผู้ส่งออกข้าวจะเผชิญอะไรบ้าง เป็นสิ่งที่จับตามอง ยังไม่นับปัจจัยเสี่ยงค่าเงิน สงครามการค้า และอื่น ๆ อีกมากมาย ต้องมาดูกันเป็นระยะ ๆ

ที่มา *ฐานเศรษฐกิจ*

### **ผวา "กฎใหม่อียู" ทูบเกษตร! ส่งออก 1.6 แสตันล้านสะเทือน หวั่นข้าวสูญเสีย 3 แสตัน**

สหภาพยุโรป (อียู) เป็นหนึ่งในคู่ค้าสินค้าเกษตรที่สำคัญของไทย จากข้อมูลของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) ปี 2560 ไทยมีมูลค่าการค้าสินค้าเกษตรกับอียู 1.6 แสตันล้านบาท โดยสินค้าที่ขยายตัวได้ดี ได้แก่ ข้าว, ผลิตภัณฑ์มันสำปะหลัง, เครื่องดื่ม และผัก-ผลไม้สดแช่แข็ง กระจ่าง และแปรรูป แต่นับจากนี้สินค้าเกษตรไทยมีความเสี่ยงจากการถูกกีดกันการค้าที่เพิ่มขึ้น

นางสาวจู่เอตี พงศ์มณีรัตน์ เลขาธิการ สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) เปิดเผยกับ ฐานเศรษฐกิจว่า กฎระเบียบใหม่ของอียูในการผลิตเกษตรอินทรีย์ได้ผ่านการรับรองแล้ว และจะมีผลบังคับใช้นับตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 2564 เป็นต้นไป โดยมีจุดมุ่งหมายที่จะสนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาอย่างยั่งยืนในการผลิตแบบอินทรีย์ รับประกันการแข่งขันอย่างเป็นธรรมสำหรับเกษตรกรและผู้ประกอบการ ป้องกันการปลอมแปลงและการปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม สร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภค ส่วนใหญ่ตลาดอินทรีย์จะเป็นกลุ่มข้าวและผัก ปัจจุบันไทยยังมีปริมาณส่งออกไม่มากนัก และยังมีเวลาปรับตัว 2 ปีข้างหน้า

นายชูเกียรติ โอภาสวงศ์ นายกิตติมศักดิ์ สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย เผยว่า กฎระเบียบใหม่ของอียูในส่วนของข้าว จะคุมเข้มการใช้สาร Tricyclazole เป็นสารเคมีที่ใช้กำจัดโรคใบไหม้และโรคใบจุด ซึ่งหากเกษตรกรใช้อย่างขาดความระมัดระวังจะส่งผลกระทบต่อการทำงานของต่อมไร้ท่อและเป็นต้นเหตุให้เกิดโรคมะเร็งในคน จากเดิมกำหนดมาตรฐานที่ระดับ 1 มิลลิกรัม/กิโลกรัม ให้เหลือระดับต่ำที่สุดเท่าที่เครื่องสามารถตรวจวิเคราะห์ได้ (LOD) ที่ 0.01 มิลลิกรัม/กิโลกรัม หรือแทบจะไม่มีเลย ก่อนหน้านี้เคยนำตัวอย่างข้าวไปตรวจแล้ว ปรากฏไม่ผ่านเลย ที่ผ่านมามีได้นำเสนอกับทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้ทราบปัญหานี้แล้ว ขั้นตอนต่อไปจะต้องให้เกษตรกรได้เรียนรู้ว่าสารเคมีตัวนี้ไม่ควรใช้ เพราะอีก 2-3 ปีข้างหน้า จะบังคับใช้ ส่งออกข้าวไทยไปอียูปีละกว่า 3 แสตัน อาจได้รับผลกระทบ ซึ่งตลาดอียูเป็นตลาดข้าวเกรดคุณภาพ โดยเฉพาะข้าวหอมมะลิเป็นหลัก

แหล่งข่าวจากศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย (ศปมผ.) เผยว่า ผลการประเมินของอียู น่าจะคงสถานะใบเหลืองไทยต่อเนื่อง จากที่ผ่านมาทางคณะได้ไปพบเรือต่างชาติสัญชาติจีนที่เข้ามาจอดเทียบท่า ไม่รู้เข้ามาได้อย่างไร อีกด้านก็ไปพบเรือประมงพื้นบ้านที่ไปออกทำการประมงเกินกว่ากฎหมายกำหนด จึงทำให้รัฐบาลไทยจะต้องกลับมาทำการบ้านเพิ่มเติมในเรื่องของการจัดระเบียบประมงพื้นบ้านใหม่

ขณะที่ นายอดิศร ตันเองชวน ประธานสภาอุตสาหกรรมกลุ่มโรงเลื่อยและโรงอบไม้ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) กล่าวว่า จากสงครามการค้าสหรัฐฯ-จีน ส่งผลทำให้ตลาดไม้ยางพาราและผลิตภัณฑ์ไม้เดียวของไทย คือ จีน ยอดสั่งซื้อช่วง 9 เดือนปีนี้ ได้ลดลงไปกว่า 50% จากปีที่แล้วยอดส่งออกทั้งปีอยู่ที่ 5 หมื่นล้านบาท ดังนั้น ไทยต้องเร่งหาตลาดใหม่ทดแทน ทั้งนี้ ไทยจะต้องเร่งทำมาตรฐาน "FSC (Forest Stewardship Council)" ซึ่งเป็นมาตรฐานที่ทั่วโลกยอมรับ ไม่ว่าจะเป็น อียู ญี่ปุ่น และหลาย ๆ ประเทศได้ประกาศใช้กฎระเบียบเกี่ยวกับไม้และผลิตภัณฑ์ไม้ ตั้งแต่วันที่ 3 มี.ค. 2556 ที่ผ่านมา จึงทำให้ไทยถูกแบนในตลาดอื่นมา 4 ปีแล้ว แต่หากทำได้ตามมาตรฐาน คาดจะช่วยเพิ่มส่งออกได้มากถึงแสนล้านบาท

ที่มา ฐานเศรษฐกิจ

## ผู้ส่งออก มั่นใจโค้งสุดท้ายปีนี้ ต่างชาติแห่ซื้อข้าวไทย 9 แสนตัน/เดือน

สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย รายงานว่า การส่งออกข้าวช่วง 8 เดือนแรกของปี 2561 มีปริมาณ 8,121,579 ตัน มูลค่า 130,996 ล้านบาท หรือ 4,101 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ โดยปริมาณส่งออกลดลง 1.8% ขณะที่มูลค่าเพิ่มขึ้น 6.5% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันในปี 2560 ที่มีการส่งออกปริมาณ 8,270,196 ตัน มูลค่า 122,970 ล้านบาท หรือ 3,593 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ

สมาคมฯระบุอีกว่า เฉพาะเดือนกันยายน 2561 มีปริมาณ 982,340 ตัน มูลค่า 15,284 ล้านบาท โดยปริมาณส่งออกเพิ่มขึ้น 0.6% แต่มูลค่าลดลง 5.0% เมื่อเทียบกับเดือนสิงหาคม 2561 ที่มีปริมาณ 976,688 ตัน มูลค่า 16,081 ล้านบาท เนื่องจากประเทศผู้นำเข้าบางส่วนมีการนำเข้าข้าวเพื่อเตรียมไว้ใช้ในช่วงเทศกาลคริสต์มาสและปีใหม่

โดยในเดือนกันยายนมีการส่งออกข้าวหนึ่งปริมาณมากถึง 351,861 ตัน เพิ่มขึ้นถึง 144.3% เมื่อเทียบกับเดือนก่อน โดยส่วนใหญ่ส่งไปยังตลาดประจำ เช่น เบนิน แอฟริกาใต้ เป็นต้น ขณะที่การส่งออกข้าวชาวยังคงมีอย่างต่อเนื่องแม้ปริมาณจะลดลงจากเดือนก่อนก็ตาม โดยในเดือนกันยายนมีปริมาณ 483,099 ตัน ลดลง 28.13% เมื่อเทียบกับเดือนก่อน

ในรายงานระบุว่า ส่วนใหญ่ส่งไปประเทศในแถบอาเซียนและแอฟริกา เช่น ฟิลิปปินส์ โมซัมบิก แองโกล่า มาเลเซีย จีน เบนิน แคเมอรูน เป็นต้น ส่วนการส่งออกข้าวหอมมะลิชะลอเนื่องจากผู้นำเข้ารอดูสถานการณ์ผลผลิตข้าวฤดูใหม่ที่ใกล้จะออกสู่ตลาด โดยในเดือนกันยายนมีปริมาณเพียง 76,869 ตัน ลดลง 22.1% เมื่อเทียบกับเดือนก่อน โดยตลาดหลักยังคงเป็นประเทศสหรัฐอเมริกา ฮองกง แคนาดา เป็นต้น

สมาคมฯ รายงานถึงส่งออกเดือนตุลาคมและช่วง 2 เดือนที่เหลือของปีนี้ สมาคมฯคาดว่า จะมีการส่งออกข้าวเฉลี่ยเดือนละประมาณ 900,000 ตัน และคาดว่าปีนี้จะส่งออกได้ถึง 11 ล้านตัน เนื่องจากในช่วงที่เหลือของปีนี้ จะมีการส่งมอบข้าวชาวจีน ทั้งการส่งมอบตามสัญญาแบบรัฐต่อรัฐและการส่งออกตามปกติ และข้าวหนึ่งให้แก่ผู้ซื้อในแถบเอเชียและแอฟริกาอย่างต่อเนื่อง เพื่อชดเชยอุปทานข้าวในประเทศที่ลดลง และเตรียมไว้ใช้ในช่วงเทศกาลคริสต์มาสและปีใหม่

ขณะที่การส่งออกข้าวหอมมะลิน่าจะเริ่มปรับตัวดีขึ้นจากการที่มีผลผลิตข้าวฤดูใหม่ออกสู่ตลาด ขณะที่ตลาดประจำ เช่น สหรัฐฯ และฮองกงยังคงนำเข้าข้าวอย่างต่อเนื่องแม้ปริมาณจะไม่มากเหมือนช่วงก่อนหน้านี้นี้ เนื่องจากในปัจจุบันราคาข้าวหอมมะลียังคงอยู่ในระดับสูง

ในขณะที่ราคาข้าวขาว 5% ที่สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทยประกาศ ณ วันที่ 24 ตุลาคม อยู่ที่ 409 เหรียญสหรัฐต่อดัน ขณะที่เว็บไซต์ Oryza.com รายงานว่าข้าวขาว 5% ของเวียดนาม ราคาอยู่ที่ 413-417 เหรียญสหรัฐต่อดัน อินเดียและปากีสถาน ราคาอยู่ที่ 368-372 เหรียญสหรัฐต่อดัน  
ที่มา มติชนออนไลน์

### **พาณิชย์ตระเวนตรวจโรงสี หลังข้าวนาปรังราคาพุ่ง**

เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 ที่ โรงสี บริษัท ศรีสะเกษไรซ์ จำกัด อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ วันนี้ นางสาว จุไรรัตน์ ศรีตระกูล พาณิชย์จังหวัดศรีสะเกษ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวนสอบสวนภูธรจังหวัดศรีสะเกษ ได้ลงพื้นที่ตรวจตามโรงสีต่างๆ ที่ได้เปิดรับซื้อข้าวใหม่กันแล้วในขณะนี้ เนื่องจากราคาที่พ่อค้าตามโรงสีต่างๆ ประกาศรับซื้อกันแบบข้าวสด หรือ ข้าวที่เก็บเกี่ยวแล้ว เกษตรกรไม่ต้องนำไปตากแดด นำมาส่งขายที่โรงสีได้เลยทันที รับซื้อกันที่ตันละ 14,200 ถึง 15,000.-บาท ซึ่งนับว่าเป็นราคาที่เปิดรับซื้อกันสูงมากในรอบหลายปีสำหรับข้าวสดเกี่ยวจากแปลงนาเสร็จมุ่งตรวจโรงสี ซึ่งน้ำหนักรับเงินกันเลย ขณะเดียวกัน ข้าวนาปรังที่เกษตรกรเพิ่งเกี่ยวขายเสร็จไปไม่นาน ราคาซื้ออยู่ที่ ตันละ 7,200 ถึง 8,000.-บาทนั้น โรงสีในเขตจังหวัดรอบๆ ศรีสะเกษ พบว่ามีการปลอมปนข้าวนาปรัง นำมาขายผสมกับข้าวนาปี เพื่อการอัพราคาขึ้น อันจะส่งผลให้เกิดความไม่เป็นธรรมขึ้น พร้อมกับจะส่งผลต่อราคาซื้อข้าวในอนาคตจากเกษตรกรได้

นางสาว จุไรรัตน์ ศรีตระกูล พาณิชย์จังหวัดศรีสะเกษ กล่าวว่า วันนี้เปิดตลาดรับซื้อข้าวใหม่ในจังหวัดศรีสะเกษ และจังหวัดใกล้เคียงกันนี้ ราคาซื้อสูงมาก นับว่าเป็นความโชคดีของเกษตรกรชาวนาไทย ที่จะได้มีโอกาสขายข้าวได้ในราคาสูง ตามกลไกของตลาดอย่างแท้จริง โดยราคาซื้อข้าวหอมศรีสะเกษ ข้าวใหม่ที่เป็นข้าวสดเกี่ยวเสร็จไม่ต้องตาก ความชื้นอยู่ที่ไม่เกิน 25%นำมาส่งขายโรงสีได้เลย ราคาซื้อตันละ 14,200 ถึง 15,000.-บาท

ขณะเดียวกัน ก็มีข้าวไม่สุ้จะตึง นั่นก็คือ ในจังหวัดใกล้เคียงจังหวัดศรีสะเกษ ได้มีการปลอมปนของข้าวนาปีกับข้าวนาปรังนำมาขายควบคู่กัน สาเหตุก็มาจาก ราคาข้าวนาปรัง รับซื้อตันละ 7,200 ถึง 7,500.-บาท หรือหากคุณภาพดีจริงๆ ก็รับซื้อไม่เกิน ตันละ 8,000.-บาท ทำให้บางแห่งเกิดการนำข้าวมาปลอมปนเข้ากันเพื่อขายราคาสูง ซึ่งการกระทำแบบนี้ผิดกฎหมาย และยังเป็นการตัดอนาคตของการขายข้าวทั้งโรงสี และเกษตรกรด้วย โดยเฉพาะข้าวคุณภาพที่ดีก็คือ ข้าวหอมภูเขาไฟศรีสะเกษ ที่ปลูกในเขต 3 อำเภอของจังหวัดศรีสะเกษ ซึ่งก็คือ อำเภอกันทรลักษ์ อำเภอสรีรัตนะ และอำเภอบึงนาราง ที่มีดินภูเขาไฟในการปลูกข้าว ซึ่งก่อนหน้านี้นั้นดินภูเขาไฟปลูกทุเรียนภูเขาไฟ ที่มีรสชาติอร่อยมากจนเป็นที่ยอมรับไปแล้ว วันนี้อยากให้ทดลองข้าวหอมภูเขาไฟศรีสะเกษ รับรองอร่อย นุ่ม หอมมะลิ มากเช่นกัน และกำลังเป็นที่นิยม จนทำให้ราคาข้าวเพิ่มสูงขึ้นตามไปด้วย

อย่างไรก็ดี จังหวัดศรีสะเกษ นอกจากจะมีข้าวหอมภูเขาไฟแล้ว ยังมีข้าวหอมมะลิ จากทุ่งกุลาร้องไห้ ที่มีคุณภาพที่ดีเช่นกัน ได้รับการยอมรับจากในหลายๆ ประเทศ ที่มาซื้อข้าวหอมมะลิจากทุ่งกุลาร้องไห้ไปทานด้วย ซึ่งในปีนี้ ราคาข้าวนาปี ทั้งหอมภูเขาไฟ และหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้ ราคาสูงเช่นกัน

ที่มา กรุงเทพธุรกิจออนไลน์

### **ข้าวมีมเงิน-เวียดนาม ถูกกว่า ตลาดหอมมะลิไทยกระจุก!!**

เมื่อวันที่ 31 ต.ค. นายอาร์ท พิศาลวานิช ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการค้าระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เปิดเผยว่า ขณะนี้อยู่ระหว่างการศึกษากการทำตลาดข้าวพื้นนุ่ม หรือพื้นนุ่มในประเทศต่างๆ โดยเฉพาะจีน ที่ปัจจุบันพบว่าผู้นำเข้าเริ่มลดการสั่งซื้อข้าวหอมมะลิไทย แล้วหันมาสั่งซื้อข้าวพื้นนุ่มจากเวียดนาม

และพันธุ์ข้าวหอมมะลิของจีน แทน หากไทยไม่มีมาตรการรับมือ หรือพัฒนาข้าวพื้นนุ่มของไทยไปสู่ในตลาดโลก ในอนาคตอาจทำให้ตลาดข้าวหอมมะลิไทยถูกข้าวจากเวียดนามและของจีนแย่งตลาดได้ เพราะเป็นที่ต้องการของผู้บริโภค และราคาถูกกว่าข้าวหอมมะลิไทยมาก

นอกจากนี้ ยังได้ศึกษาแนวทางพัฒนาพันธุ์ข้าวพื้นนุ่มของเวียดนาม และข้าวหอมมะลิ อังกอร์ ของกัมพูชา ที่พัฒนาได้เร็วมาก และกำลังจะเป็นคู่แข่งสำคัญของข้าวหอมมะลิไทย ที่ปัจจุบันเริ่มมีปัญหาความหอมลดลงมาก หากไม่พัฒนาความหอมและคุณภาพกลับคืนมา ประเทศเพื่อนบ้านอาจพัฒนาข้าวขึ้นมาเทียบเท่ากับไทยได้

“ตอนนี้ กรมการค้าภายใน มอบหมายให้ศูนย์ฯ ศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภคข้าว เพื่อนำมาใช้ส่งเสริมให้ชาวนาไทยได้ปลูกข้าวที่ตลาดต้องการมากขึ้น โดยเฉพาะในจีน ที่ตลาดผู้บริโภคส่วนใหญ่ซื้อข้าวหอมมะลิไทยลดลง และซื้อข้าวพื้นนุ่มเวียดนามและพันธุ์ข้าวหอมมะลิ ก้นมากขึ้น ยกเว้นในภัตตาคาร ร้านอาหาร และโรงแรม ที่ยังต้องการข้าวหอมมะลิไทย เพราะเป็นข้าวระดับพรีเมียม”

ขณะเดียวกัน ยังมีความกังวลว่าในอนาคตอาจมีการนำข้าวพันธุ์ข้าวหอมมะลิของจีน ซึ่งมีความนุ่ม และมีความหอม ที่แม้จะหอมน้อยกว่าข้าวหอมมะลิไทยก็ตาม เข้ามาปลูกในประเทศซีแอลเอ็มวี (กัมพูชา ลาว เมียนมา และเวียดนาม) เพื่อส่งออกไปตลาดจีน หรือตลาดอาเซียนอื่น ที่นิยมบริโภคข้าวพื้นนุ่มกันมาก เพราะข้าวพันธุ์ข้าวหอมมะลิของจีนจะมีราคาถูกกว่าข้าวหอมมะลิไทยถึง 50%

สำหรับข้าวของไทยที่น่าจะแข่งขันกับข้าวพื้นนุ่มของเวียดนามได้ เช่น พันธุ์ กข 21 ที่ให้ผลผลิตสูงถึง 600-700 กิโลกรัม (กก.) ต่อไร่ ซึ่งกรมการค้าข้าวได้สนับสนุนเมล็ดพันธุ์และส่งเสริมให้เกษตรกรในภาคเหนือตอนล่าง และภาคกลางตอนบนเพาะปลูก ทั้งในฤดูกาลผลิตข้าวเปลือกนาปีและนาปรัง ประมาณ 30,000 ไร่ คาดจะให้ผลผลิตตลอดแรกปีนี้ประมาณ 21,000 ตัน โดยสมาชิกสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทยจะรับซื้อในราคาสูงกว่าราคาตลาด เพื่อจูงใจในการเพิ่มพื้นที่ปลูก และทำตลาดเชิงพาณิชย์ต่อไป.

ที่มา ไทยรัฐออนไลน์

## เดินทางเชื่อมโยงตลาดข้าว GAP ล่าสุดผู้ค้าข้าวจับคู่ธุรกิจ

นายเกษมพงศ์ ศรีพงษ์พันธุ์กุล รองอธิบดีกรมการค้าข้าว รักษาการในตำแหน่ง อธิบดีกรมการค้าข้าว เปิดเผยถึงความคืบหน้าโครงการเชื่อมโยงตลาดข้าว GAP ครบวงจรว่า หลังจากที่กรมการค้าข้าวได้ประกาศรับสมัครผู้ประกอบการค้าข้าวเพื่อเข้าร่วมโครงการเชื่อมโยงตลาดข้าวอินทรีย์และข้าว GAP ครบวงจร ปีการผลิต 2561/62 สำหรับผู้ที่ขอโควตาส่งออกข้าวไปสหภาพยุโรป (EU) และผู้ที่ขอขดเชยดอกเบี้ยซึ่งขณะนี้สำนักงานพาณิชย์จังหวัดกำลังรวบรวมเอกสารของผู้ประกอบการค้าข้าวที่สมัครเข้าร่วมโครงการ ในระหว่างนี้ก็ได้มีการเดินสายลงพื้นที่ติดตามงานโครงการเชื่อมโยงตลาดข้าวฯ ในพื้นที่จังหวัดสกลนคร นครพนม ร้อยเอ็ด ชัยภูมิ อุบลราชธานี นครราชสีมา บุรีรัมย์ และยโสธร

โดยล่าสุดมีการจับคู่และทำบันทึกข้อตกลง (MOU) ระหว่างผู้ประกอบการค้าข้าวที่ขอรับจัดสรรโควตา EU กับกลุ่มเกษตรกร จำนวน 8 จังหวัด จาก 12 ผู้ประกอบการ แยกเป็นข้าวอินทรีย์ 11 ผู้ประกอบการ และข้าว GAP 3 ผู้ประกอบการทั้งหมดอยู่ระหว่างการตรวจสอบเอกสารของเจ้าหน้าที่กรมการค้าข้าว ทั้งนี้ ผู้ประกอบการแต่ละรายสามารถทำ MOU กับกลุ่มเกษตรกรได้ในหลายจังหวัด ซึ่งขณะนี้อยู่ในช่วงเก็บเกี่ยวผลผลิต หากเกษตรกรเก็บเกี่ยวข้าวแล้วเสร็จก็จะไปสู่ขั้นตอนการซื้อขายข้าวระหว่างผู้ประกอบการค้าข้าวกับกลุ่มเกษตรกรต่อไป



โครงการเชื่อมโยงข้าว GAP เป็นโครงการภายใต้แผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร เพื่อเชื่อมโยง  
รองรับผลผลิตระหว่างผู้ประกอบการค้าข้าวและกลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตข้าว GAP ในระบบส่งเสริมการเกษตรแบบ  
แปลงใหญ่(นาแปลงใหญ่) เพื่อให้เกษตรกรรายข้าวที่ได้มาตรฐาน GAP ได้ในราคาที่สูงขึ้นตามคุณภาพ โดยตั้งเป้า 5  
ปี (ปีการผลิต 2560-2564) ชาวนาจะผลิตข้าวที่รับรอง GAP ของโครงการส่งเสริมนาแปลงใหญ่ได้ไม่น้อยกว่า 10.30  
ล้านตันเปลือก ส่วนข้าวอินทรีย์ในโครงการส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์ไม่น้อยกว่า 594,000 ตันข้าวเปลือก  
ขณะเดียวกันผู้ประกอบการรับซื้อข้าวจากชาวนาที่เข้าร่วมโครงการเชื่อมโยงตลาดข้าวในราคาที่สูงกว่าราคาตลาด  
เฉลี่ย 4% เช่น ข้าวหอมมะลิ GAP ราคารับซื้อสูงกว่าราคาตลาดไม่น้อยกว่า 500 บาท/ตัน ข้าวหอมปทุม 400 บาท/  
ตัน ข้าวเจ้า 300 บาท/ตัน ส่วนข้าวอินทรีย์ที่อยู่ในระยะ T1 คือข้าวที่ผ่านการเตรียมความพร้อมแล้ว T2 คือข้าวที่  
ผ่านระยะการปรับเปลี่ยนแล้วจะรับซื้อในราคาสูงกว่าราคาตลาดไม่น้อยกว่า 4% แต่ถ้าเป็น T3 คือข้าวที่ได้รับการ  
รับรองมาตรฐาน Organic Thailand จะรับซื้อสูงกว่าราคาตลาดถึง 15% หรือเฉลี่ย 1,200-2,000 บาท/ตัน ขึ้นอยู่  
กับชนิดข้าว ดังนั้น จึงเชื่อมั่นว่าโครงการเชื่อมโยงตลาดข้าวอินทรีย์และข้าว GAP ครบวงจรจะเป็นแรงผลักดันให้  
ชาวนาผลิตข้าวที่มีคุณภาพมากขึ้น สอดคล้องกับความต้องการของตลาด มุ่งเน้นการใช้ตลาดนำการผลิต เพื่อสร้าง  
รายได้และความมั่นคงในอาชีพ

ที่มา ไทยโพสต์

### **ก.เกษตรกร กำหนดเกณฑ์จัดสรรโควตาส่งออกข้าวไป EU เพื่อศักยภาพและมาตรฐานในการส่งออก**

น.ส.ดุจเดือน ศศะนาวิน รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะทำงาน  
โครงการเชื่อมโยงตลาดข้าวอินทรีย์ และข้าว GAP ครบวงจร ว่า ที่ประชุมคณะทำงานฯ มีมติเห็นชอบขยายปริมาณ  
จัดสรรโควตาส่งออกข้าวไปสหภาพยุโรป (EU) ในปี 61/62 จากเดิม 2,000 ตัน เป็น 2,600 ตัน (เพิ่ม 600 ตัน คิด  
เป็น 25% ของปริมาณการส่งออกข้าวอินทรีย์ไปสหภาพยุโรป) โดยโควตาจำนวน 2,000 ตันแรก จะจัดสรรให้  
ผู้ประกอบการค้าข้าวที่เข้าร่วมโครงการฯ ซึ่งส่งออกข้าวชนิดใดก็ได้ตามเงื่อนไขไปสหภาพยุโรป

สำหรับโควตาจำนวน 600 ตันที่เพิ่มขึ้นในปี 2561/62 จะจัดสรรให้ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการฯ  
และต้องใช้โควตาเพื่อการส่งออกข้าวอินทรีย์ ซึ่งรับซื้อข้าวจากเกษตรกรในโครงการเชื่อมโยงตลาดข้าวอินทรีย์ และ  
ข้าว GAP ครบวงจรเท่านั้น อีกทั้งต้องผ่านมาตรฐานที่ได้รับการยอมรับจากสหภาพยุโรปด้วย

ทั้งนี้ ในช่วงแรกที่โครงการมีข้าวอินทรีย์ไม่เพียงพอจะอนุญาตให้ใช้ข้าวอินทรีย์นอกโครงการได้ และระยะ  
ต่อไปซึ่งจะมีโควตาส่วนนี้เพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ มากกว่า 600 ตัน ต้องเป็นข้าวอินทรีย์ที่ได้มาตรฐาน Organic Thailand  
และของสหภาพยุโรปควบคู่กัน

ในการจัดสรรโควตาจะพิจารณาโดยใช้เกณฑ์พื้นที่และผลผลิตข้าวที่ผู้ประกอบการค้าข้าวนำมาเชื่อมโยง  
การตลาดกับเกษตรกรในโครงการฯ โดยคำนึงถึงศักยภาพในการส่งออกข้าวไปตลาดสหภาพยุโรปด้วย

ที่มา สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

### **กรม. ไฟเขียว อนุมัติส่งออกข้าวไปสหภาพยุโรป เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 25**

นายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ฝ่ายการเมือง และโฆษกประจำสำนัก  
นายกรัฐมนตรี แถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.) ในเรื่องของการจัดสรรโควตาส่งออกข้าวไปสหภาพยุโรป ว่า  
ทางคณะรัฐมนตรีได้มีมติให้ขยายปริมาณการจัดสรรโควตาส่งออกข้าวไปสหภาพยุโรป (EU) แก่ผู้ประกอบการ  
ค้าข้าวที่เชื่อมโยงตลาดข้าวอินทรีย์ สำหรับผู้ประกอบการที่เข้าร่วมภายใต้โครงการเชื่อมโยงตลาดข้าวอินทรีย์



ทั้งนี้ ราคาส่งออกข้าวเฉลี่ยในช่วง 9 เดือนแรกของปีนี้อยู่ที่ประมาณ 503 เหรียญสหรัฐต่อตัน เพิ่มขึ้น 13.7% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยราคาส่งออกข้าวหอมเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 575 เหรียญสหรัฐต่อตันซึ่งเป็นราคาที่สูงสุดในบรรดาชนิดข้าวต่างๆที่เวียดนามส่งออก ขณะที่ราคาส่งออกข้าวญี่ปุ่นเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 526 เหรียญสหรัฐต่อตัน

สำหรับตลาดส่งออกข้าวหอมที่ใหญ่ที่สุดของเวียดนามคือประเทศจีน คิดเป็นสัดส่วนประมาณ 25% ของการส่งออกข้าวหอมทั้งหมดของเวียดนาม ตามด้วยประเทศกาน่า ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนประมาณ 21% นอกจากนี้ประเทศจีนยังเป็นตลาดใหญ่ที่สุดของข้าวเหนียวเวียดนามด้วยซึ่งคิดเป็นสัดส่วนประมาณ 80% ของการส่งออกข้าวเหนียวของเวียดนาม

ขณะที่ทางการคาดว่าภาวะราคาข้าวในประเทศมีแนวโน้มปรับสูงขึ้นเนื่องจากผู้ส่งออกต้องเร่งซื้อข้าวเพื่อส่งมอบให้ประเทศผู้ซื้อที่ได้มีการทำสัญญาไว้ตั้งแต่ในช่วงเดือนตุลาคมที่ผ่านมา ขณะที่การเก็บเกี่ยวข้าวในฤดูการผลิต summer-autumn rice crop ได้เสร็จสิ้นลงไปแล้ว และบางพื้นที่กำลังเริ่มต้นเก็บเกี่ยวข้าวในฤดูถัดไปคือฤดู autumn-winter crop ซึ่งคาดว่าราคาข้าวจะยังคงมีแนวโน้มสูงขึ้นเนื่องจากผลผลิตที่เก็บเกี่ยวได้คาดว่าจะมีปริมาณจำกัด

ที่มา สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ นครโฮจิมินห์ *Oryza.com* และ *Riceonline.com*

## **ฟิลิปปินส์**

องค์การอาหารแห่งชาติ (The Philippines National Food Authority; NFA) กำหนดจะจัดการประมูลแบบ G to P เพื่อจัดหาข้าวขาว 25% (25% BROKENS, WELL MILLED LONG GRAIN WHITE RICE) จำนวน 500,000 ตัน ในวันที่ 20 พฤศจิกายนนี้ โดยเปิดให้บริษัทเอกชนของต่างประเทศ รวมทั้งหน่วยงานรัฐบาลของต่างประเทศสามารถเข้าร่วมการประมูลได้ โดยกำหนดส่งมอบล็อตแรกจำนวน 250,000 ตัน ภายในวันที่ 31 ธันวาคมนี้ และที่เหลืออีก 250,000 ตัน กำหนดส่งมอบภายในวันที่ 31 มกราคม 2019 ทั้งนี้จะมีการประชุมก่อนการประมูล (Pre-Bid conference) ในวันที่ 7 พฤศจิกายนนี้ที่ National Meat Inspection Service (NMIS) ที่เมือง Quezon city

ส่วนความคืบหน้าของกรณที่องค์การอาหารแห่งชาติ (NFA) จัดการประมูลแบบ G to G เพื่อจัดหาข้าวขาว 25% (25% BROKENS, WELL MILLED LONG GRAIN WHITE RICE) จำนวน 203,700 ตัน เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายนที่ผ่านมา ปรากฏว่าหน่วยงานของไทยและเวียดนามไม่ได้เข้าร่วมการประมูลในครั้งนี้ เนื่องจากติดขัดเรื่องเงื่อนไขที่ระบุใน TOR (the terms of reference) ที่ไม่เอื้ออำนวยต่อการส่งมอบ เช่น การโอนย้ายพอร์ตขนถ่ายสินค้า เงื่อนไขการรมยา และค่าปรับสำหรับการส่งมอบ

ซึ่งในส่วนของหน่วยงานของไทยได้ส่งหนังสือไปแจ้ง NFA ว่าไม่สามารถที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดการส่งมอบได้ โดยขอให้ NFA ใช้ข้อกำหนดตามที่เคยระบุไว้เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคมที่ผ่านมา ขณะที่หน่วยงานของเวียดนามได้แจ้งว่าไม่สามารถปฏิบัติตามข้อบังคับภายใต้เงื่อนไขการส่งมอบได้เช่นกัน

มีรายงานว่าหลังจากที่มีการประมูลแบบ G to P (government-to-private) เมื่อวันที่ 18 ตุลาคมที่ผ่านมา ซึ่ง NFA ซื้อข้าวได้เพียง 47,000 ตัน จากนั้น คาดว่าข้าวจำนวนดังกล่าวจะถูกส่งมอบภายในวันที่ 1 ธันวาคมนี้ ซึ่งตามเงื่อนไขการประมูลระบุว่าข้าวจะต้องส่งมอบในระหว่างวันที่ 15-30 พฤศจิกายนนี้ ส่วนการประมูลในส่วนที่เหลือจากคราวนี้อีก 203,000 ตัน ซึ่งเปลี่ยนเป็นการประมูลแบบ G to G โดยกำหนดจัดประมูลในวันที่ 6

พฤศจิกายนนี้ กำหนดให้ส่งมอบในระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน-16 ธันวาคมนี้ ส่วนที่จะมีการประมูลแบบ G to P อีก 500,000 ตัน ในวันที่ 20 พฤศจิกายนนี้ คาดว่าจะส่งมอบได้ตั้งแต่ช่วงปลายปีนี้เป็นจนถึงสิ้นเดือนกุมภาพันธ์ปี 2019 ซึ่งหากเป็นไปตามแผนการที่วางไว้นี้ ฟิลิปปินส์ก็จะมีสต็อกข้าวเพียงพอแล้ว

นอกจากการนำเข้าข้าวโดย NFA แล้ว กระทรวงการค้าและอุตสาหกรรม (the Department of Trade and Industry) ยังได้วางแผนที่จะให้เอกชนนำเข้าข้าวอีกประมาณ 80,000 ตัน ตามที่มีผู้ยื่นความประสงค์ไว้ภายใต้ โครงการนำเข้าข้าว (PRD or Presyong Risonable Dapat) ของกระทรวงการค้าและอุตสาหกรรม

ที่มา *Oryza.com*

## อินโดนีเซีย

หน่วยงาน BULOG (The State Logistics Agency) ของอินโดนีเซียระบุว่า ขณะนี้มีสต็อกข้าวอยู่ประมาณ 2.4 ล้านตัน ซึ่งเพียงพอกับความต้องการบริโภคในประเทศแล้ว ดังนั้นจึงยังไม่มีแผนที่จะนำเข้าข้าวในช่วงนี้

ทั้งนี้ BULOG มีหน้าที่ในการรักษาสต็อกข้าวให้ได้อย่างน้อย 1-1.5 ล้านตัน ซึ่งข้าวที่ BULOG เก็บไว้จะได้อาจมาจากการจัดหาข้าวจากเกษตรกรในประเทศและนำเข้าจากต่างประเทศ นอกจากนี้ BULOG จะต้องบริหารจัดการสต็อกข้าวในประเทศให้มีประสิทธิภาพ และรักษาระดับราคาข้าวในประเทศให้มีเสถียรภาพ ซึ่งนับตั้งแต่เดือนมกราคม 2561 เป็นต้นมา BULOG ได้มีการจัดสรรข้าวเข้าไปในตลาดทั่วประเทศแล้วประมาณ 384,328 ตัน หรือเฉลี่ยวันละ 2,500 ตัน ขณะที่ BULOG ได้จัดหาข้าวจากเกษตรกรในประเทศวันละประมาณ 3,000 ตัน เพื่อเป็นการดึงอุปทานข้าวบางส่วนมาเก็บไว้สำหรับการจัดสรรในแต่ละช่วงเวลา

ที่มา *Oryza.com*

## จีน

สำนักข่าว Reuters รายงานว่า การประมูลขายข้าวจากสต็อกของรัฐบาล เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายนที่ผ่านมา ศูนย์การค้าธัญพืชแห่งชาติ (the National Grain Trade Center) สามารถขายข้าวได้ 10,179 ตัน คิดเป็น 1.93% ของจำนวนที่นำมาประมูลทั้งหมดประมาณ 527,409 ตัน โดยราคาเฉลี่ยที่ประมูลคือ 2,011 หยวนต่อตัน หรือประมาณ 290.62 เหรียญสหรัฐต่อตัน

ทั้งนี้ กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ (USDA) รายงานว่า นับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม มาจนถึงวันที่ 28 สิงหาคม 2561 ศูนย์การค้าธัญพืชแห่งชาติ ได้นำข้าวเปลือกจากสต็อกของรัฐบาลออกมาประมูลขายประมาณ 78.98 ล้านตัน แต่สามารถขายได้ประมาณ 7.96 ล้านตัน หรือประมาณ 10.07% ของจำนวนที่นำออกมาประมูล โดยข้าวปีการตลาด 2013/14 ราคาเฉลี่ยประมาณ 292-378 เหรียญสหรัฐต่อตัน และข้าวปีการตลาด 2015/16-2017/18 ราคาเฉลี่ยประมาณ 353-415 เหรียญสหรัฐต่อตัน

ที่มา *Oryza.com*

## ญี่ปุ่น

กระทรวงเกษตร (Ministry of Agriculture, Forests and Fisheries; MAFF) ประกาศเปิดการประมูลนำเข้าข้าวแบบ MA (ordinary international tender) ครั้งที่ 6 ของปีงบประมาณ 2018/19 (เมษายน 2018-มีนาคม 2019) ในวันที่ 9 พฤศจิกายน 2561 โดยจะซื้อข้าวทั้งหมด 42,839 ตัน ประกอบด้วยข้าวเมล็ดกลางของ



สหรัฐอเมริกา (non-glutinous rice - medium grain) จำนวนรวม 26,000 ตัน กำหนดส่งมอบระหว่างวันที่ 10 ธันวาคม 2018-20 มกราคม 2019 ข้าวเหนียวเมล็ดยาวของไทย (glutinous rice - long grain) จำนวน 2,839 ตัน กำหนดส่งมอบภายในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2019 และข้าวเมล็ดยาว (non-glutinous rice - long grain) จำนวนรวม 14,000 ตัน (Global) กำหนดส่งมอบระหว่างวันที่ 1 มกราคมถึงวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2019

การประมูลนำเข้าข้าวแบบ MA (ordinary international tender) ครั้งที่ 5 ของปีงบประมาณ 2018/19 (เมษายน 2018-มีนาคม 2019) เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2561 มีผู้ร่วมการประมูล 6 ราย และรัฐบาลได้ตกลงซื้อข้าวรวม 60,000 ตัน ประกอบด้วยข้าวเมล็ดกลางของสหรัฐอเมริกา (non-glutinous medium-grain rice) จำนวน 39,000 ตัน โดยแบ่งเป็น 3 ล็อตๆละ 13,000 ตัน กำหนดส่งมอบระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561- 20 มกราคม 2562 และซื้อข้าวสารเมล็ดยาว (non-glutinous long-grain) จากประเทศไทยจำนวนรวม 21,000 ตันโดยแบ่งเป็น 3 ล็อตๆละ 7,000 ตัน กำหนดส่งมอบระหว่างวันที่ 10 ธันวาคม 2561-10 กุมภาพันธ์ 2562 โดยการประมูลครั้งนี้มีราคาเฉลี่ยไม่รวมภาษี (excluding tax) อยู่ที่ 83,805 เยนต่อตัน หรือประมาณ 746 เหรียญสหรัฐต่อตัน และถ้าเป็นราคาที่รวมภาษีแล้วอยู่ที่ 90,509 เยนต่อตัน หรือประมาณ 806 เหรียญสหรัฐต่อตัน

ที่มา *Oryza.com*

## อินเดีย

ในช่วงระหว่างการเดินทางเยือนประเทศจีนของนายกรัฐมนตรี Narendra Modi ของอินเดียเมื่อเร็ว ๆ นี้ เป็นโอกาสของผู้ส่งออกข้าวของอินเดียที่พยายามจะเจรจายกเลิกข้อจำกัดการนำเข้าข้าวเพื่อเปิดตลาดข้าวที่มีมูลค่ากว่า 2 พันล้านเหรียญสหรัฐของจีน โดยในระหว่างการพบปะหารือกันของสองประเทศมีผู้ส่งออกข้าวของอินเดีย 6 ราย จากทั้งหมด 24 รายที่ได้รับการอนุญาตให้ส่งออกข้าวขาที่ไม่ใช่บาสมาติไปยังประเทศจีนเข้าร่วมหารือด้วย ขณะที่ผู้ประกอบการของจีนมีเข้าร่วมประมาณ 44 ราย ซึ่งรวมทั้งหน่วยงาน COFCO (China National Cereals, Oils and Foodstuffs Corporation) ของจีนด้วย

ภาวะราคาข้าวในสัปดาห์ที่ผ่านมาค่อนข้างทรงตัว โดยข้านึ่ง 5% อยู่ที่ 361-367 เหรียญสหรัฐต่อตัน หลังจากที่สัปดาห์ที่แล้วราคาปรับลดลงสู่ระดับต่ำสุดในรอบ 21 เดือนนับตั้งแต่เดือนมกราคม 2017 เนื่องจากความต้องการข้าวจากต่างประเทศที่ลดลงในช่วงนี้

ขณะที่วงการค้าคาดว่าอุปทานข้าวในประเทศจะเพิ่มมากขึ้นเมื่อเริ่มมีการเก็บเกี่ยวข้าวในฤดูที่กำลังจะมาถึงในเร็ว ๆ นี้ แต่เนื่องจากในปีนี้รัฐบาลได้กำหนดราคาซื้อข้าวเปลือกสูงขึ้นจากปีที่ผ่านมา จึงทำให้ผู้ส่งออกที่ ต้องการข้าวจะต้องแย่งซื้อข้าวในราคาที่สูงขึ้น ดังนั้นราคาข้าวของอินเดียจึงไม่น่าจะลดลงต่ำกว่านี้อีก

ทั้งนี้เมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา รัฐบาลได้ปรับราคาซื้อข้าวขั้นต่ำ (the minimum support price; MSP) สำหรับข้าวเกรดธรรมดา (common-grade paddy) ขึ้นมาที่ 1,750 รูปีต่อ 100 กิโลกรัม หรือประมาณ 255 เหรียญสหรัฐต่อตัน ซึ่งจะทำให้ผู้ส่งออกมีต้นทุนในการซื้อข้าวจากเกษตรกรสูงขึ้น เพราะต้องแย่งซื้อข้าวกับรัฐบาล แต่วงการค้าคาดว่าจะไม่มีผลต่อราคาข้าวส่งออกมากนักเพราะค่าเงินรูปีอ่อนค่าลง โดยล่าสุดค่าเงินรูปีอ่อนค่าลงมาอยู่ที่ระดับประมาณ 74.48 รูปีต่อเหรียญสหรัฐ

กระทรวงทรัพยากรน้ำ (the Ministry of Water Resources) รายงานว่าปริมาณน้ำที่กักเก็บไว้ในอ่างเก็บน้ำหลักทั่วประเทศ 91 แห่ง ณ วันที่ 2 พฤศจิกายนที่ผ่านมา มีปริมาณน้ำกักเก็บประมาณ 109.24 พันล้านลูกบาศก์เมตร ลดลงประมาณ 5% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้วที่มีปริมาณกักเก็บที่ 114.48 พันล้าน

ลูกบาศก์เมตร และลดลงประมาณ 3% เมื่อเทียบกับ 112.67 พันล้านลูกบาศก์เมตรเมื่อสัปดาห์ก่อนหน้า โดยปริมาณน้ำที่เก็บเกี่ยวในขณะนี้ คิดเป็นประมาณ 67% ของความจุของอ่างเก็บน้ำ ซึ่งสามารถกักเก็บน้ำได้เต็มที่ประมาณ 161.993 พันล้านลูกบาศก์เมตร

องค์การพัฒนาการส่งออกสินค้าเกษตรและอาหารแปรรูป (the Agricultural and Processed Food Products Export Development Authority; APEDA) รายงานว่า จากการออกสำรวจผลผลิตข้าวทั่วประเทศ จึงคาดว่าในปีการผลิต 2018/19 อินเดียจะมีผลผลิตข้าวเปลือกบาสมาติ ประมาณ 5.31 ล้านตัน ลดลงประมาณ 6% จากเมื่อเทียบกับจำนวน 5.64 ล้านตันในปีที่ผ่านมา เนื่องจากพื้นที่เพาะปลูกมีจำนวนลดลงเพราะเกษตรกรบางส่วนหันไปปลูกธัญพืชชนิดอื่น ทำให้พื้นที่เพาะปลูกข้าวบาสมาติลดลงประมาณ 2.45% เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา ซึ่งตามปกติข้าวบาสมาติจะมีการเพาะปลูกในช่วงเดือนมิถุนายนถึงกรกฎาคม และเก็บเกี่ยวในช่วงเดือนตุลาคมถึงพฤศจิกายนของทุกปี

กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ (USDA) คาดว่าในปีการตลาด 2018/19 (ตุลาคม 2018-กันยายน 2019) อินเดียจะมีผลผลิตข้าวประมาณ 111 ล้านตันข้าวสาร ลดลงจากปี 2017/18 ที่คาดว่าจะมีประมาณ 112.91 ล้านตัน ซึ่งผลผลิตลดลงแม้ว่าจะมีการขยายพื้นที่เพาะปลูกเพิ่มขึ้นเล็กน้อย เนื่องจากคาดว่าในปี 2018 นี้ อินเดียจะมีปริมาณฝนสะสมน้อยกว่าระดับปกติ

จากข้อมูลที่กระทรวงเกษตรอินเดีย (the Indian Agriculture Ministry) ได้มีการพยากรณ์สำหรับปีการผลิต 2018/19 (กรกฎาคม-มิถุนายน) คาดว่าในฤดูการผลิต kharif (มิถุนายน-ธันวาคม) จะมีพื้นที่เพาะปลูกประมาณ 240 ล้านไร่ ลดลงจากจำนวน 246 ล้านไร่ในปีก่อน สำหรับการเก็บเกี่ยวข้าวในฤดู kharif ได้เริ่มขึ้นเมื่อกลางเดือนที่แล้วในแคว้นทางภาคเหนือของประเทศ ซึ่งล่าช้ากว่ากำหนดประมาณ 1-2 สัปดาห์ เนื่องจากฤดูมรสุมของปีนี้มีมาล่าช้ากว่ากำหนด ทำให้การเพาะปลูกต้องเลื่อนจากช่วงเวลาปกติ ส่วนการเก็บเกี่ยวข้าวในแคว้นอื่นๆนั้น คาดว่าจะเริ่มขึ้นในไปม้ช้านี้และจะเสร็จสิ้นในช่วงกลางเดือนธันวาคมนี้

ทางด้านการจัดหาข้าวในปีการผลิต 2018/19 (ตุลาคม-กันยายน) ซึ่งเริ่มมาตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคมมาจนถึงวันที่ 26 ตุลาคมที่ผ่านมา สามารถจัดหาข้าวได้ประมาณ 7.7 ล้านตัน ลดลงจากจำนวน 9.96 ล้านตัน ในช่วงเดียวของปีที่ผ่านมา เนื่องจากในปีนี้การเก็บเกี่ยวข้าวล่าช้ากว่ากำหนด

สำหรับการส่งออกข้าวในปีการตลาด 2018/19 นั้น คาดว่าจะส่งออกได้ประมาณ 12.5 ล้านตัน เพิ่มขึ้นเล็กน้อยเมื่อเทียบกับจำนวน 12.2 ล้านตันที่คาดว่าจะส่งออกได้ในปี 2017/18 ทั้งนี้ ในช่วงระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2017 มาจนถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2018 อินเดียส่งออกข้าวได้แล้วประมาณ 11.1 ล้านตัน เพิ่มขึ้นจากจำนวน 10.6 ล้านตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ซึ่งการส่งออกข้าวยังคงมีทิศทางที่ดีจากการที่ค่าเงินรูปีอ่อนค่าลง ส่งผลให้ราคาข้าวของอินเดียสามารถแข่งขันกับประเทศคู่แข่งได้

ที่มา *Oryza.com*

## **สหภาพยุโรป**

สหภาพยุโรป (the European Union; EU) รายงานว่า การนำเข้าข้าวในปีการผลิต 2018/19 (ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2561-31 สิงหาคม 2562) ในช่วงวันที่ 1 กันยายน-23 ตุลาคม 2561 มีการนำเข้าข้าว 184,360 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 4.77% เมื่อเทียบกับจำนวน 175,962 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยเป็นการนำเข้าข้าวสายพันธุ์ Japonica จำนวน 17,940 ตัน ลดลงประมาณ 19.88% เมื่อเทียบกับจำนวน 14,965 ตัน ในช่วงเดียวกัน

ของปีที่ผ่านมา ขณะที่ข้าวสายพันธุ์ Indica นำเข้า 166,419 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 3.37% เมื่อเทียบกับจำนวน 160,997 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ทั้งนี้ในสัปดาห์สิ้นสุดวันที่ 23 ตุลาคม 2561 สหภาพยุโรปนำเข้าข้าว 27,382 ตัน โดยในช่วงตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน-23 ตุลาคม 2561 ประเทศต่างๆที่นำเข้าข้าวประกอบด้วย สหราชอาณาจักร 36,221 ตัน ฝรั่งเศส 22,582 ตัน เนเธอร์แลนด์ 23,223 ตัน โปแลนด์ 9,688 ตัน อิตาลี 18,426 ตัน โปรตุเกส 16,368 ตัน เบลเยียม 11,786 ตัน สเปน 11,393 ตัน เยอรมนี 11,237 ตัน สาธารณรัฐเชค 4,218 ตัน สวีเดน 3,797 ตัน บัลแกเรีย 4,122 ตัน เป็นต้น

ทางการส่งออกนั้น ในช่วงตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน-23 ตุลาคม 2561 มีการส่งออก 27,231 ตัน ลดลง 36.88% เมื่อเทียบกับจำนวน 43,140 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยเป็นการส่งออกข้าวสายพันธุ์ Japonica จำนวน 20,860 ตัน ลดลงประมาณ 44.44% เมื่อเทียบกับจำนวน 37,547 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ขณะที่ข้าวสายพันธุ์ Indica ส่งออก 6,371 ตันเพิ่มขึ้นประมาณ 13.90% เมื่อเทียบกับจำนวน 5,594 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ทั้งนี้ในสัปดาห์สิ้นสุดวันที่ 23 ตุลาคม 2561 สหภาพยุโรปส่งออกข้าว 3,910 ตัน โดยในช่วงตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน-23 ตุลาคม 2561 ประเทศที่ส่งออกข้าวประกอบด้วย ประเทศอิตาลีจำนวน 13,715 ตัน สเปน 3,739 ตัน โปรตุเกส 5,462 ตัน เนเธอร์แลนด์ 671 ตัน โปแลนด์ 792 ตัน โรมานี 342 ตัน กรีซ 408 ตัน เป็นต้น

ทั้งนี้ ในปีการผลิต 2017/18 (ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2560-31 สิงหาคม 2561) สหภาพยุโรปนำเข้าข้าว 1,321,102 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 10.23% เมื่อเทียบกับจำนวน 1,198,447 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า โดยเป็นการนำเข้าข้าวสายพันธุ์ Japonica จำนวน 144,026 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 43.3% เมื่อเทียบกับจำนวน 100,502 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า ขณะที่ข้าวสายพันธุ์ Indica นำเข้า 1,177,076 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 7.2% เมื่อเทียบกับจำนวน 1,097,945 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า โดยในช่วงตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2560-31 สิงหาคม 2561 ประเทศต่างๆที่นำเข้าข้าวประกอบด้วย สหราชอาณาจักร 268,462 ตัน ฝรั่งเศส 192,003 ตัน เนเธอร์แลนด์ 148,313 ตัน เยอรมนี 99,947 ตัน โปแลนด์ 98,040 ตัน อิตาลี 93,585 ตัน สเปน 98,113 ตัน โปรตุเกส 81,860 ตัน เบลเยียม 75,654 ตัน สาธารณรัฐเชค 40,281 ตัน สวีเดน 30,298 ตัน เป็นต้น

ขณะที่การส่งออกในช่วงตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2560-31 สิงหาคม มีการส่งออก 295,172 ตัน เพิ่มขึ้น 3.0% เมื่อเทียบกับจำนวน 286,505 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า โดยเป็นการส่งออกข้าวสายพันธุ์ Japonica จำนวน 259,034 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 6.44% เมื่อเทียบกับจำนวน 243,359 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า ขณะที่ข้าวสายพันธุ์ Indica ส่งออก 36,138 ตัน ลดลงประมาณ 16.24% เมื่อเทียบกับจำนวน 43,146 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า โดยในช่วงตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2560-31 สิงหาคม 2561 ประเทศที่ส่งออกข้าว ประกอบด้วยประเทศอิตาลีจำนวน 130,474 ตัน กรีซ 50,240 ตัน สเปน 40,706 ตัน โปรตุเกส 37,389 ตัน บัลแกเรีย 13,628 ตัน โรมานี 9,087 ตัน เป็นต้น

ที่มา *Oryza.com*